



ข่าวรามคำแหง

อตุตา ทิ อตุตนิ นาโต

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๖

๓๑ ธันวาคม ๒๕๑๔

ราคา ๕๐ สต.

ล.ค.ล. จากอธิการบดี

ท่านคณาจารย์ ข้าราชการมหาวิทยาลัย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่รักทั้งหลาย

ในโอกาสแห่งวันเฉลิมฉลองใหม่ ๒๕๑๕ ข้าพเจ้าขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังท่านทั้งหลายทุกท่าน

นับจนถึงบัดนี้แม้เราได้เปิดมหาวิทยาลัยมาแล้วยังไม่ครบรอบปีก็ตาม แต่เราก็ได้ผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ของการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยมาแล้วโดยครบถ้วน คือเราได้มีการรับนักศึกษาใหม่ ลงทะเบียนเรียน ปฐมนิเทศ เปิดการเรียนการสอน และในที่สุดงานสอบไล่ประจำภาคแรกก็ได้ผ่านพ้นไปแล้ว ขณะนี้คณาจารย์ได้ทราบผลการสอนและนักศึกษาได้ทราบผลการเรียนของแต่ละคน เป็นบางวิชาแล้ว แม้จะยังไม่ครบถ้วนก็ตาม แต่ก็เห็นว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง เมื่อเราสามารถดำเนินงานมาได้อย่างครบทุกขั้นตอนของการศึกษาเช่นนี้ จึงไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่อีกที่เราจะทำได้ในภาคต่อไป ความสำเร็จทั้งหลายเท่าที่มหาวิทยาลัยได้ประสบมาเป็นผลจากแรงกายแรงใจของคณาจารย์ และข้าราชการมหาวิทยาลัย กับความร่วมมือซึ่งนักศึกษาทั้งหลายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยอันเป็นที่รักยิ่งของเราโดยแท้

สำหรับทางด้านอาจารย์นั้น เป็นที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัยได้อาจารย์ที่มีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายและลักษณะงานของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี อาจารย์ทั้งหลายจึงมีความมานะอดทนทำงานทั้งด้านการสอนและการช่วยงานมหาวิทยาลัยในด้านอื่น ๆ ซึ่งมีปริมาณมากมายด้วยความเต็มใจ มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ทั้งสิ้น ในระยะแรกคงเพียงประมาณ ๑๐ คน แม้ปัจจุบันจำนวนอาจารย์ก็มี ๑๕๐ คน เท่านั้น จากจำนวนอาจารย์เพียงร้อยเศษนี้ ถ้าเทียบกับนักศึกษาที่เราเมื่อ ก็เป็นเรื่องที่เทียบกันไม่ได้เลย แต่ด้วยเหตุที่ทุกคนได้เสียสละเพื่องานของมหาวิทยาลัยอย่างเต็มที่ จึงทำให้เราสามารถดำเนินงานต่าง ๆ รวมทั้งได้พัฒนาอุปกรณ์สนับสนุนประการมาได้

สำหรับความร่วมมือที่นักศึกษาทั้งหลายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยก็เป็นสิ่งที่คณาจารย์ทั้งหลายมิได้มองข้ามไป นับวันที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นนักศึกษาของเราประพฤติตนเหมาะสมยิ่งขึ้น ทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดของสถานที่โดยสม่ำเสมอ จนได้ชื่อเสียงจากบุคคลภายนอกหลายคนที่มีโอกาสผ่านเข้ามาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชมว่ามหาวิทยาลัยของเราสะอาดสะอ้านดีมาก นักศึกษบางคนมีความเจ็บแค้นที่มี

ผู้ทำเหมียวมหาวิทยาลัยของเราอย่างไม่ยุติธรรมและผิดข้อเท็จจริงในบางเรื่อง แต่ทุกคนก็ใช้ขันติธรรมเป็นเครื่องหักห้ามใจ และให้อภัยแก่ผู้มีเจตนาไม่ดีต่อเรา

ในด้านการศึกษานักศึกษาของเราส่วนมากขะมักเขม้นในการศึกษาเล่าเรียน ดังปรากฏจากผลการสอบที่ผ่านมาซึ่งมีอัตรานักศึกษาสอบได้มากเกินกว่าที่อาจารย์บางท่านได้เคยประมาณไว้ ทั้ง ๆ ที่ข้อสอบของเรามีความยากง่ายเพียงใดก็ประจักษ์อยู่แก่ใจผู้ออกข้อสอบและผู้เข้าสอบที่อยู่แล้ว

ในการสอบไล่ครั้งที่แล้วเรามีนักศึกษาสงสัยกันเป็นอันมากกว่าเหตุใดมหาวิทยาลัยจึงไม่จัดให้นักศึกษานั่งอยู่เป็นที่ทำให้ออกเสียงสอบได้สะดวกทุกวัน เรื่องนี้มหาวิทยาลัยขอชี้แจงว่าได้พยายามคำนึงถึงวิธีที่จะให้นักศึกษาไม่ต้องเปลี่ยนสถานที่สอบไล่มาก่อนแล้ว แต่ไม่สามารถจัดตามนั้นได้เพราะตามระบบการศึกษาของมหาวิทยาลัยเรายอมให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาในคณะใดคณะหนึ่งก็ได้ ฉะนั้น ถ้าให้นักศึกษานั่งอยู่เป็นที่บางคณะอาจเข้าสอบวิชาหนึ่งได้ บางคนเข้าสอบไม่ได้ เพราะอาจเกิดขัดข้องการสอบวิชาอื่นของเรา อีกประการหนึ่งเราไม่สามารถทำการสอบให้เนิ่นนานออกไปได้เกินกว่าวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๔ เพราะวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๔ โรงเรียนรัฐบาลก็จะต้องใช้สถานที่สำหรับเปิดเรียน ค่ายเหตุนี้กล่าว มหาวิทยาลัยจึงต้องจัดสอบโดยวิธีวิชาเป็นหลัก แล้วให้นักศึกษาเปลี่ยนสถานที่สอบบ้างตามความจำเป็น โดยวิธีนี้เราจึงสามารถสอบไล่เสร็จภายในวันที่ ๔ ธันวาคม และนักศึกษาทุกคนสามารถไปสอบไล่ครบทุกวิชาที่สมัครเรียนไว้ แท้มีข้อเสียที่นักศึกษาต้องเปลี่ยนที่สอบเกือบทุกวันซึ่งมหาวิทยาลัยก็ต้องขอความเห็นใจจากนักศึกษาด้วยว่าเราไม่สามารถจัดให้ดีกว่านี้ได้ เพราะสถานที่และเวลาที่มีบังคับเราอยู่

สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการนั้นส่วนใหญ่ก็ได้อุทิศเวลาและแรงงานให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี ส่วนมากพยายามทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย ให้สำเร็จลุล่วง ไปด้วยความเรียบร้อย แต่เนื่องจากปริมาณงานมีมากและต้องทำติดต่อกันครั้งละหลาย ๆ วันหรือเป็นแรมเดือน ความเมกพร่องผิดพลาดจึงมีบ้าง อย่างไรก็ดี ถ้าคิดถึงเปอร์เซ็นต์ที่ผิดพลาดแล้วก็ต้องนับว่าน้อยมาก

บุคคลอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมหาวิทยาลัยต้องขอความเห็นใจเป็นพิเศษได้แก่ผู้ตั้งข้อสงสัยและแผ่นปลิวทางไปรษณีย์ บางทีหนังสือออกล่าช้าเป็นผลให้ท่านต้องเสียเวลารอคอย แต่ความผิดพลาดส่วนหนึ่งก็อยู่ที่โรงพิมพ์ซึ่งไม่สามารถส่งหนังสือให้แก่เราได้ตามที่ได้สัญญาไว้ อีกส่วน

หนึ่งเป็นความบกพร่องของฝ่ายมหาวิทยาลัยเองที่ไม่สามารถจัดส่งหนังสือให้แก่นักศึกษาได้โดยเร็วเมื่อได้รับหนังสือมาแล้ว ทั้งนี้เพราะเจ้าหน้าที่ของเรามีจำนวนจำกัด แต่ต้องจัดหีบห่อส่งให้แก่ศึกษานับเป็นหมื่น ๆ เล่ม บางคราวทางเจ้าหน้าที่นำหนังสือไปส่งที่ทำการไปรษณีย์คราวละมาก ๆ ที่ทำการไปรษณีย์ก็เกิดแสบตมบ่หมก หรือค่อย ๆ ทอยส่งให้เป็นเวลาหลายวันกว่าจะหมดชุดหนึ่ง เรื่องนี้เจ้าหน้าที่ของเราได้แก้ไขโดยนำหนังสือไปส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์หลายแห่ง เช่น ที่คลองจั่นและที่ลาดพร้าว เป็นต้น แต่สรุปแล้วก็ยังไม่ได้ดีนัก นักศึกษาที่มีใจร้อนรนและรอคิารเรียนมานาน ในเรื่องนี้อันนักศึกษาภูมิภาคที่น้องหรือมีเพื่อนในกรุงเทพฯ จะชวนให้ไปซื้อหนังสือมาจัดส่งเองก็คงจะช่วยให้เร็วขึ้น

แม้จะเป็นเรื่องที่นำขึ้นชมหรือชมขึ้นบ้างก็ตาม เราทั้งหลายต่างก็เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาแล้วด้วยกันจวบจนบรรลุปีม ๒๕๑๕ จึงขอให้เราทั้งหลายได้ร่วมใจกันต่อไป และพึงตั้งปณิธานในอันที่จะช่วยกันเสริมสร้างสถาบันอุดมศึกษาแห่งนี้ให้มีความเจริญรุ่งเรืองยิ่ง ๆ ขึ้น เพื่อเป็นแหล่งประสาศาวิทยาการแก่บุตรหลานคนไทยในอนาคตให้ขีว้างขวางออกไป

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอส่งความสุขปีใหม่ ๒๕๑๕ มายังคณาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยทั่วถึงกันทุกคน แม้ปรารถนาสิ่งใดในทางที่ขอบก็ขอให้สมประสงค์ในสิ่งนั้น จงทุกประการ

ดร. ศักดิ์ ศาสตราจารย์
คณคณาจารย์

ตอบปัญหา นักศึกษา

- ๑. ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ EN ๑๐๐ ข้อที่ ๒๐ ในกระดาษคำถามมีเงินมีข้อย่อย ๔ ข้อ แต่ให้ไว้เหมือนกัน ๒ ข้อ ทำให้ไม่สามารถเลือกคำตอบให้ถูกต้อง—นักศึกษาผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม—
— เป็น ความผิดพลาดในการพิสูจน์อักษร—คณะศึกษาศาสตร์
- ข้อที่ ๕๐ ในกระดาษคำถามมีเงินเป็นการสอนให้ใช้ Each other หรือ one another จากตำราเรียนไม่ปรากฏว่าสอนให้ใช้ each other (ตำราเลข มีค่อนหน้า ๑

ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง





เสียงนักศึกษา

ปีไม่มภาคฤดูร้อน

ตามที่นักศึกษาต้องการ ทราบว่าปีนี้ มหาวิทยาลัยจะมีการเปิดสอนภาคฤดูร้อน หรือไม่นั้นที่ประชุมผู้บริหารงานมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเรื่องนี้โดยละเอียดครบถ้วนแล้วเห็นว่าปีนี้ยังไม่สามารถเปิดสอนได้ ทั้งนี้เพราะอาจารย์ต้องตรวจข้อสอบภาค ๒ ระหว่าง ๑๐-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๑๔ และต้องรับนักศึกษาใหม่ กับลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ระหว่างเดือน มิถุนายนถึง ต้นเดือน กรกฎาคม

มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งกรรมการ

เตรียมการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์

คณบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีโครงการที่จะเปิดทำการสอนสาขาวิชาต่าง ๆ ทำานวิทยาศาสตร์ ดังนั้นเพื่อให้การวางโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งผู้มีนามต่อไปนี้เป็นกรรมการเตรียมการจัดตั้ง คือ.

๑. นายธนกาญจน์ ภทวากาญจน์ เป็นประธานกรรมการ
๒. นาวาเอก เจริญ เจริญวิรัชภักย์ เป็นกรรมการ
๓. นาวาตรี ทวี มนต์ไกรเวทย์ "
๔. นายสุภาพ ภูประเสริฐ "
๕. นายมีชัย ไชยสระแก้ว "
๖. นายสุวิทย์ กองสาสนะ "
๗. นายประยูร สุรนิวงศ์ "
๘. ม.ร.ว. ปานใจ สุขสวัสดิ์ "
๙. นายเอก ทวีภูมิรักษ์ "
๑๐. นายสุทธิชัย ใจวัฑฒิ "
๑๑. นายถาวร วิชารักษ์ "
๑๒. นายอุดม เล็กสมบุญรัตน์ "
๑๓. นายพินิจ รื่นเรือง "
๑๔. นางสมรวิศ พักผลงาม "
๑๕. นายยุทธ เข้มไชยศรี "
๑๖. นายศุภชัย ไช้เทียมวงศ์ "
๑๗. นางฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา "
๑๘. นางก่องกัญจน์ ภทวากาญจน์ "
๑๙. นายธำรง เมธาศิริ "

๒๐. นายสุนทร แสงผล เป็นกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการทั้ง ๒๐ ท่านนี้ประกอบด้วยอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหงและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่าง ๆ เช่น จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมอุศุณีย์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลเด็ก ได้ร่วมกันร่างหลักสูตรการศึกษาปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ คึกคักงบประมาณ วางแผนการสอนและการใช้ห้องปฏิบัติการ

คณะวิทยาศาสตร์จะเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ในปีการศึกษา ๒๕๑๖ นอกจากจะผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์สาขาต่าง ๆ แล้วยังมีนโยบายที่จะนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นการถาวร เพื่อปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย เช่น ตรวจข้อสอบ ทำบัตร ทำงานวิจัยบางส่วน ทำทะเบียนประวัตินักศึกษา ข้าราชการ และอาจารย์ของมหาวิทยาลัย และจะมีบริการนักศึกษาในการสมัครเรียนสมรสกุลด้วยอักษรโรมัน ให้ถูกต้องตามที่ราชบัณฑิตยสถานกำหนดไว้ด้วย และอื่น ๆ

และเปิดสอนภาคแรกของปีการศึกษา ๒๕๑๕ ในเดือนสิงหาคม ฉะนั้นจึงไม่มีเวลาเหลือให้เปิดสอนภาคฤดูร้อนเลย

อย่างไรก็ตาม มิได้หมายความว่ามหาวิทยาลัยจะไม่เปิดภาคฤดูร้อนตลอดไป เราอาจเปิดได้เมื่อเงื่อนไขประการใดขึ้น คือ

๑. มหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนพอเพียงที่จะจัดสอบได้ภายในมหาวิทยาลัยได้โดยไม่ต้องยืมโรงเรียนรัฐบาล ในกรณีนี้จะใช้วิธีวน การเปิดภาคแรกมาเป็นเดือน มิถุนายนเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยอื่น ๆ และสิ้นภาคสองในเดือน มีนาคม ซึ่งจะเหลือเดือนเมษายนกับ พฤษภาคมให้เปิดสอนภาคฤดูร้อนได้ หรือ

๒. มหาวิทยาลัยมีอาจารย์เพิ่มมากขึ้นจนมีจำนวนพอเพียงที่จะแบ่งกำลังส่วนหนึ่งให้ทำการสอนภาคฤดูร้อน และใช้กำลังอีกส่วนหนึ่งรับ สมัครนักศึกษาใหม่กับ ดำเนินการเรื่องลงทะเบียนเรียน ในกรณีนี้ก็อาจเปิดภาคฤดูร้อนได้ทั้ง ๆ ที่ยังคงอาศัยโรงเรียนรัฐบาลเป็นสนามสอบต่อไป

โดยเหตุผลดังกล่าวมาข้างต้นจึงเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยยังคงมีเส้นทางที่จะเปิดสอนภาคฤดูร้อนได้อยู่ แต่ปัญหาคือเรื่องของโควิตอนเพราะเงื่อนไข ๒ ประการที่กล่าวมาแล้วยังไม่เอื้ออำนวยให้กระทำได้

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

จากสนามสอบ ม.ร. ร.ร. สาขาที่พิชัย

๗ ธันวาคม ๒๕๑๔

กราบเรียน ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เนื่องจากนักศึกษาของ ม.ร. เรามีกิจกรรมภาคของเมืองไทย การเดินทางเข้ามาสอบไล่ประจำปี ภาค ๑ คราวนี้ นศ. ได้มุ่งหน้าเริ่มเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เพื่อเตรียมตัวเข้าสอบเริ่มตั้งแต่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ เป็นต้นมา นศ. จำนวน ๓ หมื่นกว่าถึงกรุงเทพฯ ด้วยความสวัสดิภาพทุกคนและแต่ละคนได้หอบหิ้วของของตนออกจากที่พักเพื่อไปกุสสถานที่จะสอบแต่ละแห่งแล้ว โดยเฉพาะตัวของกระผมเห็นว่า ม.ร. จัดสถานที่สอบได้เรียบร้อยและเหมาะสมดีมากตลอดจนข้อสอบทุกวิชาอาจารย์ควบคุมห้องสอบ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบโดยเคร่งครัด เหมาะสมที่จะเป็นมหา-

วิทยาลัยตัวอย่างประเภทตลาดวิชาได้ทั่วโลก ทั้งนี้เพราะท่านอธิการบดี ท่านอาจารย์เป็นผู้ที่มีแนวความคิดมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนวาง เพื่อมิให้นักศึกษาม.ร. เขียวกันตายได้

การสอบไล่ดำเนินการมาเรื่อย ๆ และได้สำเร็จเมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๑๔ พอหลังจากสอบเสร็จจนศ. ทุกคน โดยเฉพาะ นศ. ชาวขอนแก่น ขอกราบอาลัยท่านและคณะเพื่อเดินทางกลับบ้าน

สุดท้ายที่ขออวยพรอย่างสูงส่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกมีอำนาจของพระเจ้า พระรัตนตรัย คุณพ่อขุนเจ้า พ่อหลักเมือง ผู้ทรงเมตตา จงมาปกป้องคุ้มครองให้ท่านอธิการบดี ม.ร. และท่านอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยทุกท่านจงมีความสุข ความเจริญ มีลาภ ยศ สรรเสริญสุขภาพกาย วาจา ใจ และขออวยพรให้ ม.ร. จงเจริญสถาพรยิ่ง ๆ ขึ้นไปตลอดปี ๒๕๑๕ นี้เทอญ

ขอแสดงความนับถืออย่างสูง
นศ.ม.ร. ๑๔๑-๒๒๓๑๒

มีต่อหน้า ๑

ข่าวจากคณะนิติศาสตร์

เพิ่ม Section กระบวนวิชา PS ๑๑๐

กระบวนวิชา PS ๑๑๐ ได้เพิ่มอีก ๑ Section เป็น ๒ Section เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเลือกเวลาเรียนได้สะดวกขึ้นดังนี้

PS ๑๑๐ Thai Government ๓ cr.

Sec ๒, TT ๑๔๓๐-๑๕๔๕:LB, EB ศ. ศักดิ์

อ. กมล อ. ชลิตา อ. วิศิษฐ์ อ. อุตยศรี อ. จินดา อ. โกลล

แต่สำหรับ Section ที่เพิ่มเติมจะเป็นการนำเทป TV ซึ่งออกไว้ก่อนเข้ามาเปิดให้ดูที่นั่นและมีอาจารย์ผู้ช่วยประจำอยู่ สำหรับเวลาสอบไล่ให้กำหนดวันและเวลาสอบไล่ของกระบวนวิชานี้ในวันเสาร์ที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๑๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๒๐๐ น. พร้อมกันทั้ง ๒ Section ตามกำหนดเดิม

ทบทวนวิชากฎหมาย

ด้วยคณะนิติศาสตร์จะได้จัดให้มีการทบทวนวิชากฎหมายที่เปิดสอนในภาค ๒ ปีการศึกษา ๒๕๑๔ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้:-

TIME	7.30-8.45	9.00-10.15	10.30-11.45	13.00-14.15	14.30-15.45	16.00-17.15
DAY						
M			LA 106 NB 4 อ. พิรพันธุ์	LA 105 NB 4 อ. ประสาน	LA 108 NB 4 อ. กมล	LA 122 NB 4 อ. รังสรรค์
Tu					LA 121 NB 4 อ. ภกพงศ์	LA 104 HB อ. ชลิตา
W		LA 108 NB 4 อ. มารศรี				LA 105 HB อ. ชลธ
Th					LA 122 NB 4 อ. ภกพงศ์	LA 106 NB 6 อ. รังสรรค์
F			LA 104 NB 4 อ. จันทนเพ็ญ			LA 121 NB 4 อ. พูนศักดิ์

นักศึกษาที่ประสงค์จะเข้ารับการ ทบทวนที่ศึกษาได้โปรดแสดงจำนวนที่เจ้าหน้าที่แผนกรู การของคณะนิติศาสตร์ ตั้งแต่วันเปิดเรียนภาค ๒ (๘ มกราคม ๒๕๑๕) เป็นต้นไป



รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

“การเป็นบัณฑิตที่สมบูรณ์ ควรมีลักษณะ อย่างน้อยที่สุดสองประการคือ อานเป็น และ คิดเป็น”

รองศาสตราจารย์ธนาคุณ จันทราคุณ

คนเบ็ดคนมนุษย์ศาสตร์

ปีเก่าได้ผ่านพ้นไปแล้ว นักศึกษาทั้งหลายที่เคยไม่พอใจ น้อยใจ หรือเคยมีความรู้สึกที่ไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยบางคน อันได้เป็นไปแล้วโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตาม จงได้ลืมความขุ่นข้องหมองใจนั้นเสีย เราได้พ้นฝ่าอุปสรรคร่วมกันมาเป็นเวลานานนับเดือน จนไม่อาจที่จะแยกแยะจากกันได้ เพราะมหาวิทยาลัยรามคำแหง ย่อมหมายถึงอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทุกคนรวมกัน หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดกระทำกันไม่เหมาะสมทุกฝ่าย โดยเฉพาะผู้ที่กระทำกรณีนี้อย่อมกระทบกระเทือนไปด้วย ในทำนองเดียวกัน หากฝ่ายใดกระทำความดี ทุกฝ่ายย่อมได้รับผลดีไปด้วย เมื่อยามพวกเราทุกคน ยามสุขเราก็ควรจะสุขร่วมกัน ปีใหม่นี้ เรื่อยมือหวังความสุขกันทั้งสิ้น จึงขอให้นักศึกษาหวังไว้ว่า ผลแห่งการกระทำของตนเองจะคลี่คลายให้ทุกคนมีความสุข ความเจริญรุ่งเรือง และประสบความสำเร็จในการศึกษาสมัครใจทุกประการ และขอให้อาจารย์ ได้หวังบ้างว่า นักศึกษาทุกคนคงจะเป็นนักศึกษาที่เรียบร้อย น่ารัก น่าภูมิใจตลอดปีใหม่นี้เช่นกัน

ดร. อุดม วัชรมลิขิตศักดิ์

คนเบ็ดคณะศึกษาศาสตร์

นักศึกษาที่รักทั้งหลาย

ความสำเร็จในการ ศึกษา ของท่าน อยู่แค่เอื้อม ก็จึงแค่ขอให้มัวพฤติกรรมวิชาการให้ปรากฏ เพราะการ เอื้อมโดยตนเองกับการหยิ่งยโสให้โดยคนอื่นนั้นผิดกันมากเหลือเกิน

ด้วยความรักและปรารถนาดี

ดร. อภิรมย์ ณ นคร

คนเบ็ดคณะบริหารธุรกิจ

ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๑๕ นี้ คณะบริหารธุรกิจขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงดลบันดาลให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกท่านจงประสบความสุขความเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ขอให้บรรลุผลสำเร็จในการศึกษา และสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการเทอญ

ศาสตราจารย์ ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี

ข้อคิดเกี่ยวกับความสุขปีใหม่

เมื่อวาระดิถีขึ้นปีใหม่เวียนมาบรรจบครบรอบครั้งหนึ่ง บุคคลทั่วไปมักจะส่งความสุขไปให้ผู้อื่นซึ่งเป็นญาติมิตรหรือผู้ที่เป็นที่เคารพรักใคร่นับถือ บางก็เป็นของขวัญ บางก็เป็นบัตรอวยพร วัตถุประสงค์ที่สำคัญประการหนึ่งก็ถึงปรารถนาอยากให้ความสุขนั้นสะท้อนกลับมาเป็นของตนเองด้วยอย่างน้อยก็ในรอบปีนั้น ๆ จึงเห็นได้ว่าความสุขเป็นสิ่งที่ปรารถนาเป็นอุดมคติของบุคคลทั่วไป แต่ตามความเป็นจริงแล้วความสุขที่แท้จริงที่ถาวรเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้ยาก ครบถ้วนข้ามในชีวิตของเรา จะมีความทุกข์อยู่มาจนมาเป็นต้นว่า งานหนักก็เป็นทุกข์ ความวิตกกังวลในความผิดพลาดของงานก็เป็นทุกข์ การถูกตำหนิหรือถูกต่อว่าต่อขานในความผิดพลาดของงานก็เป็นทุกข์ ฯลฯ พระพุทธศาสนาได้สอนความจริงไว้ว่าชีวิตของมนุษย์อยู่ปุ่ดูชนทั่วไปเต็มไปด้วยความทุกข์

เมื่อรู้ความจริงเช่นนี้ ถ้าหากเราจะประสบความทุกข์ต่าง ๆ ในชีวิตไม่ว่าทางร่างกายหรือทางจิตใจ ก็มักจะคิดว่าเป็นของธรรมดา ไม่ควรจะตีโพยตีพายวิตกกังวลมาจนเกินไป จะทำให้เห็นคุณธรรมแล้วร้ายหรือทุกข์หนักยิ่งขึ้นไปอีก ควรจะหาทางแก้ไขด้วยกำลังสติปัญญาและกำลังความสามารถอื่น ๆ ที่มีอยู่ที่ดีที่สุดในที่ที่จะทำได้ ความทุกข์นั้น ๆ ก็ผ่านพ้นไปเองกลายเป็นความสุขขึ้นมาได้ หรือถ้าเห็นว่าเหลือกำลังจริง ๆ ก็ควรจะขอแนะนำให้ศึกษาหลักธรรมของพระพุทธศาสนาไป เข้าใจให้ซาบซึ้ง และประพฤติปฏิบัติตาม เชื่อว่าจะทำให้พ้นทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงและประสบสุขที่แท้จริงและถาวรตลอดไป ข้าราชการฝ่ายอำนวยการและเพื่อนร่วมงานและผู้อำนวยการรามคำแหง เพื่อความสุขปีใหม่พุทธศักราช ๒๕๑๕ และตลอดไปด้วย เทอญ

ข่าวจากฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา

ตามหนังสือข่าวรามคำแหง ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑๔ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๑๔ ซึ่งฝ่ายตำราและอุปกรณ์การศึกษา ได้ชี้แจงให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับตำราบางเล่มที่ชำรุด มีหน้าไม่ครบ บางหน้าพิมพ์ไม่ชัดหรือมีวิชาอื่นเย็บปะปนในเล่มเดียวกัน ฯลฯ ขอให้นักศึกษาส่งคืนหรือเปลี่ยนเล่มใหม่ได้ นั้น

บัดนี้ ภาค ๑ ปีการศึกษา ๒๕๑๔ ได้สิ้นสุดลงแล้ว ฝ่ายตำราฯ จะไม่รับคืนหนังสือดังกล่าวอีก เพราะนักศึกษาได้ใช้อ่านและเรียนจากตำราเล่มนั้น ๆ ตลอดภาคเรียน ตำราย่อมชอกช้ำยากแก่การซ่อมแซมให้มีสภาพคงเดิมได้ ส่วนที่ซื้อตำราไปใหม่ และพบว่าชำรุดหรือผิดในตำราเล่มใด ฝ่ายตำราฯ ยินยอมให้เปลี่ยนเล่มใหม่ได้ แต่มีข้อแม้ว่า ตำราเล่มนั้นต้องไม่ชอกช้ำจนซ่อมแซมไม่ได้

ข่าวจากหอสมุด สถิติจำนวนหนังสือและผู้ใช้

หอสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหงในภาคที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๑๔ (ระหว่างสิงหาคม - พฤศจิกายน ๒๕๑๔)

- ๑. จำนวนผู้มาใช้ห้องสมุดทั้งหมด ๑๑๗,๐๕๕ คน
๒. จำนวนหนังสือ ๑๗,๑๐๖ เล่ม
๓. จำนวนวารสาร ๘๘ รายการ
๔. จำนวนหนังสือพิมพ์ ๑๑ รายการ
๕. ผู้บริจาคหนังสือ ๕๕ ราย หนังสือ ๒,๒๗๖ เล่ม

ข่าวจากคณะมนุษยศาสตร์

เพิ่ม Section กระบวนวิชา EN 102 กระบวนวิชา EN 102 ได้เพิ่ม Section ขึ้นอีก 1 Section รวมเป็น 4 Section เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสเลือกเวลาเรียนได้สะดวกขึ้น นอกจากนี้ยังมีมีการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้สอนดังนี้

- EN 102 Fundamental English 2 3 cr. Sec 4 TT 0900-1015: EB, LB ดร. อุดม, อ. อัญชลี
เปลี่ยนแปลง Sec 1 ผู้สอน อ. สิริ, อ. อุทัย Sec 3 ผู้สอน อ. วิทยา, อ. พลสิทธิ์
นอกนั้นเป็นไปตามเดิม

ข่าวจากคณะบริหารธุรกิจ

ในภาค ๒ ของปีการศึกษา ๒๕๑๔ นี้ คณะบริหารธุรกิจ จะจัดสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไป (EC ๑๐๓) หลักสูตรบัญชี ๑ (AC ๑๐๒) หลักสูตรบัญชี ๒ (AC ๑๐๒) และวิชาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ (GM ๑๐๓) ซึ่งมีรายละเอียดที่ทางคณะเห็นควรชี้แจงให้นักศึกษาได้เข้าใจในเบื้องต้นดังนี้ -

- ๑. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป (EC ๑๐๓) เป็นวิชาที่เปิดสอนซ้ำให้แก่ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ที่เคยเรียนวิชาแล้วในภาค ๑ แต่อาจจะยังไม่ผ่านการสอบไล่ ทุกคณะจึงมีมติร่วมกันว่านักศึกษาทั้งสองคณะนี้ จะเรียนวิชานี้ โดยไม่มีอาจารย์ผู้บรรยายแบ่งเป็น ๕ กลุ่มตามเนื้อหาเช่นเดียวกับภาคที่ ๑

แนวโน้ว การเข้าศึกษาในคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด ขึ้น ตาม พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งประกาศใช้บังคับ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๑๔ มีเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัตินี้โดยย่อว่า ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยขึ้นเป็นสถาบัน การศึกษาและวิจัยแบบทศภาควิชา เพื่อให้การศึกษาวิชาการ และวิชาชีพชั้นสูง ทำการวิจัยส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ชั้นสูง

มหาวิทยาลัยนี้ตั้งอยู่ที่สถานที่แสดง สิ้น คำนานาชาติ เค็ม กำบลหัวหมาก อำเภอบางกะปิ พระนคร

คณะนิติศาสตร์เป็นคณะหนึ่งใน ๔ คณะของมหา- วิทยาลัยนี้ในวาระเริ่มแรก ในปีการศึกษา ๒๕๑๔ มีนัก ศึกษาทางนิติศาสตร์ ๒๖,๖๕๖ คน มีคณาจารย์ในคณะ ๔๒ คน ขณะนี้คณะนิติศาสตร์นอกจาก จัด การ ศึกษา และวิจัยในสาขาวิชานิติศาสตร์แล้ว มีสาขาวิชารัฐศาสตร์ รวมอยู่ด้วย

การศึกษาแบบทศภาควิชานี้ ได้ดำเนินการในลักษณะ ที่ไม่จำกัดอายุผู้เข้าศึกษา ไม่มี การ สอบ คัด เลือก เข้า ศึกษา และไม่มี การ รับ รับ การ มา พัง การ บรรยาย แต่ยังคง รักษา มาตราฐานความรู้ระดับมหาวิทยาลัยไว้ทุกประการ

ข้อแนะนำสำหรับนักเรียน ม.ศ. ๕ เกี่ยวกับลักษณะ การศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มีดังต่อไปนี้ คือ

๑. แนวความสนใจ ผู้ที่ประสงค์จะเลือกเข้าศึกษา วิชานิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงควรเป็นผู้ที่ สน ใจ จะประกอบอาชีพในตำแหน่งการบรรณาธิการ หรือ อาจารย์สอน วิชากฎหมายนิติกรของหน่วยราชการ หรือที่ปรึกษากฎหมาย ของเอกชน เป็นอาทิ, ผู้ที่จะศึกษาทางนิติศาสตร์ได้ก็ต้อง เป็นผู้มีจิตใจรักความยุติธรรม มีนิสัยทำอะไรโดยมีหลัก และเหตุผล มีความละเอียดรอบคอบและมีใจอดทนหนักแน่น

๒. คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษา ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (๑) สอบไล่ได้ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ เทียบเท่า หรือ
- (๒) เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตั้งแต่ชั้นตรีหรือ เทียบเท่าขึ้นไป และมีพินิจความรู้สอบไล่ได้ประโยคมัธยม ศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
- (๓) เป็นผู้ซึ่งสามมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็น สมควรให้รับเข้าศึกษาได้ ทั้งนี้โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก

นอกจากนี้ผู้สมัครจะต้องไม่ขาดคุณสมบัติตามที่สภา- มหาวิทยาลัยกำหนดข้อบังคับไว้ก่อนประกาศ เช่น ไม่เป็น ผู้มีโรคจิตหรือร้ายแรง ไม่เป็นนิสิตหรือนักศึกษาในสถาบัน อุดมศึกษาหรือนักเรียนโรงเรียนอาชีวศึกษาชั้นสูงแห่งหนึ่ง แห่งใดอยู่แล้ว ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ ไม่เคย ต้องโทษจำคุก และต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติของ บิดามารดาผู้ปกครองหรือผู้ที่มหาวิทยาลัยเชื่อถือ เป็นต้น

การสมัครต้องยื่นใบสมัครตัวตนเองพร้อมด้วยเอกสาร แสดงคุณสมบัติและพินิจความรู้มหาวิทยาลัยจะมีการสัมภาษณ์ เพื่อแนะนำเป็นรายบุคคล กับต้องรับการปฏิญาณตนเพื่อทำ ความเข้าใจในระเบียบการศึกษาและข้อบังคับของ มหา วิ- ทยาลัยพร้อมกัน แล้วจึงจะรับขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา

การรับสมัครโดยปกติมีปีละครั้งในต้นเดือนมีนาคม

๑. ลักษณะและระบบการเรียน มหาวิทยาลัย รามคำแหงจัดดำเนินการ สอน แบบ ทวิภาค (Semester

basis) คือแบ่งเวลาเรียนในปีการศึกษาหนึ่งเป็น ๒ ภาค เรียนปกติ ภาคเรียนหนึ่งมี ๑๔ สัปดาห์ และอาจเปิดภาค ฤดูร้อนซึ่งใช้เวลาเรียน ๘ สัปดาห์อีกก็ได้ มหาวิทยาลัย จะจัดให้มีการสอบไล่ทุกภาคเรียน

ภาคเรียนที่ ๑ โดยปกติเริ่มในต้นเดือนสิงหาคม สิ้น สุดการบรรยายในกลางเดือน พฤศจิกายน และสอบไล่ ปลายเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนธันวาคม

วัตถุประสงค์ การจัดการศึกษาวิชานิติศาสตร์ใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประสงค์ที่จะประสาทความรู้ใน แขนงวิชานิติศาสตร์ เพื่อผลิตนักกฎหมายให้มีความรู้ความ สามารถปฏิบัติงานในด้านกฎหมายและอรรถคดีต่าง ๆ ได้

การศึกษา เพื่อรับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จะต้องศึกษาให้ครบวิชาบังคับและจำนวน หน่วยกิต รวม ๑๔๔ หน่วยกิต อนุปริญญา ๑๑๒ หน่วยกิต ซึ่งจะใช้ เวลาเรียนชั้นปริญญา ๔ ปี อนุปริญญา ๓ ปี

โครงสร้างของหลักสูตร ปริญญานิติศาสตร์ บัณฑิต ประกอบด้วย

(๑) วิชาพื้นฐานทั่วไป (บังคับ รวม ๑๑ วิชา จำนวน ๓๑ หน่วยกิต ได้แก่ วิชาสังคมวิทยาเบื้องต้น เศรษฐศาสตร์ทั่วไป รัฐศาสตร์เบื้องต้น การปกครอง ของไทย วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณิตศาสตร์ หรือภาษาไทย ประจำท้องถิ่น หรือจิตวิทยาทั่วไป การใช้ห้องสมุด ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส ๑,๒,๓,๔

(๒) วิชาชีพทางนิติศาสตร์ (บังคับ) ได้แก่ วิชา กฎหมาย รวม ๔๒ วิชา จำนวน ๑๐๗ หน่วยกิต

(๓) วิชาเลือก ให้เลือกศึกษาวิชาต่าง ๆ ของคณะ ใดก็ได้ โดยความเห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา รวม ๖ หน่วยกิต

การสอน จัดให้มี

(๑) การบรรยายโดยอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษ ทุกวิชาตามหลักสูตรที่เปิดสอนแต่ละปี วิชากฎหมายมีนัก ศึกษาเข้าฟังคำบรรยายมาก ได้มีการแบ่งบรรยายวิชาเกี่ยว กัน ๓-๔ sections โดยแยกห้องบรรยาย

(๒) การสอนแบบทบทวนโดยอาจารย์ผู้ช่วย ทุก วิชาที่มีการบรรยายในปีแรก การทบทวนนี้เป็นการทบทวน ตอนท้ายของคำบรรยาย หยิบยกข้อสงสัยหรือปัญหาเฉพาะ เรื่องในวิชานั้น ๆ มาอธิบาย ผักกาดเขียนคำตอบคำถาม ย่อคำบรรยาย คำศัพท์ภาษาฎีกา เป็นอาทิ

(๓) การให้คำปรึกษาโดยอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งคณะ นิติศาสตร์แต่งตั้งไว้

๔. ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุง

- (๑) ค่าธรรมเนียมการศึกษา ๑๔๐ บาท (ค่าสมัคร ๓๐, ค่าบัตรประจำตัว ๑๐, ค่าขึ้น ทะเบียนเป็นนักศึกษา ๑๐๐)
- (๒) ค่าลงทะเบียนเรียน ๔๕๐ บาท (ถ้าเรียนภาคละ ๑๔ หน่วยกิต ๆ ละ ๓๐ บาท)
- (๓) ค่าบำรุง ภาคเรียนปกติภาคละ ๒๐๐ บาท (บำรุงห้องสมุด ๑๐๐, บริกรสุภาพ ๕๐, กิจกรรม ๕๐)

รวมประมาณภาคเรียนละไม่เกิน ๘๘๐ บาท

๕. โอกาสในการประกอบอาชีพ ผู้สำเร็จการ ศึกษาปริญญาตรีทางนิติศาสตร์แล้วจะประกอบ อาชีพ ที่ ใช้ วิชากฎหมายในหน่วยราชการและ องค์การเอกชน ไปอย่าง กว้างขวาง หรือถ้าประกอบอาชีพอิสระในทางทนายความก็ เป็นทนายความชั้น ๑ ได้

ข่าวจากคณะบริหารธุรกิจ (ต่อจากหน้า ๓)

๒. หลักการบัญชี ๑ (AC ๑๐๑) เป็นวิชา ที่เปิดสอนซ้ำให้แก่กักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่เคยเรียน วิชาแล้วในภาค ๑ แต่อาจจะยังไม่ผ่านการสอบไล่ ทาง คณะจึงเปิดสอนให้แก่กักศึกษาที่ยังตกค้างวิชานี้อยู่ โดย ใช้ หนังสือ หลัก การ บัญชี ของท่าน ศาสตราจารย์ ไพบุลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี เช่นเดียวกับภาคที่ ๑

๓. หลักการบัญชี ๒ (AC ๑๐๒) เป็นวิชา สำหรับนักศึกษาคณะบริหาร ธุรกิติที่เปิดสอนใหม่ใน ภาค ๒ นี้ เป็นวิชาที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐาน (Prerequisite) จากวิชาหลักการบัญชี ๑ โดยมีท่านศาสตราจารย์ ไพบุลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี เป็นอาจารย์ผู้บรรยาย

๔. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ (GM ๑๐๓) เป็นวิชาสำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจที่เปิดสอนใหม่ ในภาค ๒ นี้ เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ทางธุรกิจแก่ นักศึกษาทั้งในสาขาการบัญชี และสาขาการบริหารทั่วไป วิชานี้อาจารย์ผู้บรรยายแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ส่วนหนังสือ ที่จะใช้ประกอบบทบรรยายในลักษณะวิชานี้ กำลังอยู่ใน ระหว่างการจัดพิมพ์

จึงขอแจ้งให้นักศึกษาได้ทราบรายละเอียดในเบื้องต้น และเมื่อได้รายละเอียดเพิ่มเติมอย่างไรก็จะได้รับ แจ้งให้นัก ศึกษาได้ทราบในโอกาสต่อไป

ว.ร. ศรีแจ้งเตลิณวลี

ตามที่หนังสือพิมพ์เดลินิวส์ฉบับวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ คอลัมน์ คี. ที. ที. ๑๐๐% ลงจดหมายของผู้ใช้ ชื่อว่า "ชาวภาคเหนือ" เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ของมหาวิท- ยาลัยรามคำแหงนั้น มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือชี้แจงไปและ นสพ. เดลินิวส์ฉบับวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๑๔ ได้แจ้ง ให้แล้วดังข้อความต่อไปนี้

๑. ที่ว่านักศึกษาหัวเมืองต้องลงนามมา สอบ ไล่ภาค แรกเป็นเวลาหลายวัน ระหว่างสอบเมื่อมีเวลาว่างควรเปิด โอกาสให้ลงทะเบียนเรียนภาคสอง เมื่อสอบเสร็จจะได้ กลับบ้านได้ทันทีนั้น ขอชี้แจงว่าเวลานี้มหาวิทยาลัยราม- คำแหงมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ตลอดถึงนัก การ ภาร โรงรวม ๔๒๐ คน ในการสอบไล่ทุกคนและทุกฝ่ายต้องวางมือจาก งานอื่นเท่าที่พอจะวางได้มาช่วย งาน สอบ ไล่ เกือบ ทั้งหมด แม้กระนั้น ก็ยัง หา พอ เพียงแก่การ ดำเนิน งาน สอบ ไล่ ไม่ มี มหาวิทยาลัยต้องขอยืม ครู จากกรม วิสามัญ ศึกษา กับ กรมสามัญศึกษาอีก ๑,๖๐๐ คน ช่วยในการคุมสอบด้วย แม้ กระนั้นเมื่อการสอบยังไม่เสร็จ แต่มหาวิทยาลัยเห็นว่าคง เหลือแต่วิชาที่นักศึกษาไม่มากนัก ก็ได้เปิดให้นักศึกษา ตั้งจังหวัดที่อยู่ห่างไกลลงทะเบียนเรียนภาค ๒ ได้ ตั้งแต่วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๑๔ ซึ่งการสอบยังคงดำเนินชั่ นกันอยู่จนถึงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๑๔ ทั้งนี้ก็เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาหัวเมืองโดยเฉพาะนั่นเอง การลง ทะเบียนเรียนภาคสอง นี้จะต้องดำเนิน ติดต่อกัน ไปวันละ ประมาณ ๑,๕๐๐-๒,๐๐๐ คน ตั้งแต่วันที่ ๘ จนถึง ๒๕ ธันวาคม ๒๕๑๔ โดยไม่เว้นวันเสาร์และวันหยุด ราชการ คงหยุดวันอาทิตย์เพียงวันเดียว สำหรับนักศึกษา หัวเมืองที่ยังไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้เพราะเหตุใด ๆ ก็ยินยอมให้ไปพบอาจารย์ที่ปรึกษาเสียก่อน เมื่ออาจารย์ได้ ให้คำปรึกษาและลงนาม ให้แล้วก็นับว่าครบถ้วน ได้ ไป จึงให้เรื่อง ๆ คนมอบหมายให้ผู้ใดผู้หนึ่งลงมาขอแทนได้ แต่มีนักศึกษาจำนวนหนึ่งจะ ขอลงทะเบียน ก่อนแล้วจะ



ม.ร. ซีแจงเคลนิวส์ (ต่อจากหน้า ๔)

ส่งเงินมาให้ภายหลัง ซึ่งชดเชยระเบียบของมหาวิทยาลัย
เจ้าหน้าที่จึงรับจัดทำไม่ได้ วิธีรับก่อนจ่ายที่หลังนั้น
แม้สถาบันอื่นก็ไม่มีสถาบันไหนยอมให้ทำได้ เพราะเราไม่
ใช้ร้านค้าเอกชน ฉะนั้นเมื่อเป็นการผิดกันต่อ ระเบียบ
ข้อบังคับ ของมหาวิทยาลัยจึงช่วยไม่ได้จริงๆ สิ่งใดช่วย
ได้ผ่อน ได้ พวกเราก็ผ่อน ให้อย่างมากอยู่แล้ว

๒. ที่ว่าไม่ควรเก็บค่าบำรุงห้องสมุดกับค่าห้องยืมจาก
นักศึกษาต่างจังหวัดเลย นั้น ขอชี้แจงว่าการเก็บค่า
ธรรมเนียม คงกล่าว เป็นการเก็บ เพื่อประโยชน์ส่วน รวม
เพราะมหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมีห้องสมุดและห้องสมุดก็จะมี
หนังสือ มหาวิทยาลัยรวมค่าแห่งเริ่มต้นด้วยไม่มีหนังสือ
เลยจนเล่มเดียว ฉะนั้นจึงต้องรับซื้อหนังสือต่างๆ เข้า
ไว้สำหรับให้นักศึกษาใช้ศึกษาค้นคว้า หนังสือต่างประเทศ
เวลานี้มีราคาแพงมากโดยเฉลี่ยเล่มหนึ่งตกประมาณ ๒๐๐
บาท ฉะนั้นค่าบำรุงห้องสมุดจากนักศึกษา ๒ คนในภาค
หนึ่งก็จะซื้อหนังสือได้หนึ่งเล่ม ห้องสมุดนักศึกษาทุก
คนมีสิทธิเข้าไปใช้ได้ แต่ใครจะมาได้หรือไม่มีก็สุดแต่เหตุ-
ผลของแต่ละคน นักศึกษาหัวเมืองเป็นจำนวนไม่น้อย
พากันมาอ่านหนังสือในห้องสมุดก่อน สอบ ได้ และ ระหว่าง
สอบก็มี เรื่องค่าห้องยืมเหมือนกัน มหาวิทยาลัยมีนักศึกษา
มากจึงต้องมีแพทย์พยาบาล และยา ไว้สำหรับ ให้การ รักษา
ตามความจำเป็น นักศึกษาทุกคนที่เสียเงินก็ไม่ให้หมาย
ความว่าจะต้องใช้บริการจึงควรเสีย มีนักศึกษาที่มาเรียน
เป็นประจำจำนวน หลายร้อยคนที่ไม่เคย ใช้บริการ นี้เลย
ตลอดภาค เพราะเขาไม่มีเหตุเจ็บป่วย แต่บางคนที่ป่วย
หลายหนในภาคหนึ่งๆ ซึ่งค่าบำรุงที่เขาเสียไว้ ๕๐ บาท
ไม่พอแน่ แต่ก็คอยตัวเฉลี่ยกับผู้ที่ป่วยเลยไปได้ การ
เสียค่าบำรุงห้องยา ๕๐ บาท จึงเท่ากับการประกันสุขภาพ
ของนักศึกษาเป็นส่วนรวมว่ามหาวิทยาลัยมีแพทย์ พยาบาล
และยาไว้ช่วยนักศึกษาได้เมื่อมีเหตุจำเป็น ท่านเองเคยกับที่
ประชาชนเสียภาษี ให้รัฐบาลนำไปจ่าย ให้แก่ โรง พยาบาล
ต่างๆ ทั่วประเทศ แต่ในบ้หนึ่งๆ มีคนหลายล้านคนซึ่ง
อาจไม่เคยไปใช้บริการ ของ โรง พยา บาล แห่งใดๆ เลยก็มี
ในเรื่องนี้ใครจะขอ ให้นักศึกษา ซึ่งเป็น ข้าราชการ
และเคยเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตรกับค่ารักษาพยาบาล
ทั้งตัวเองและครอบครัวควร คิดสักหน่อยว่า ประ-
ชาชนผู้เสียภาษีทำไม่ จึง ต้องพลอยรับภาระ ในค่า
เล่าเรียนและค่ายารักษาตัวท่าน และ บุตรภรรยาของ
ท่านด้วยละ ฉันทัดใจกันนั้น

๓. เรื่องสถานที่สอบตามที่ขอ ให้ออกมาจัด สอบที่
หัวเมืองเพื่อจะได้ไม่ต้อเสียค่าพาหนะและ ค่า โรงแรม ใน
การไปสอบนั้น ขอชี้แจงว่าเรื่องมหาวิทยาลัยก็ได้เคย
พิจารณามาก่อนเหมือนกัน การจัดสอบได้ในหัวเมืองจะมี
ปัญหาเรื่องทั้ง สอบ เป็น ประ การ แรก ว่าจะมีพอหรือไม่
เพราะ ร.ร. ในหัวเมืองส่วนมากมีขนาดเล็กรุ่นกันเรียนเพียง
ไม่กี่ร้อยคน และต้องประมาณโดยลดจำนวนลงครั้งหนึ่ง
ถ้าจะใช้เป็นสถานสอบเพื่อบริการนักเรียน จังหวัดหนึ่ง
จึงจัดสอบ ได้เพียงประมาณ ๑ พัน หรือเศษ บ้างเล็กน้อย
แต่ถ้าศึกษารวมค่าแห่งในแต่ละภาคมีถึงหลายพันคน จะหา
ที่ได้เป็นทั้งห้องสอบ ได้พอเพียง? นอกจากนั้น ได้กล่าวแล้ว
ว่าการสอบครั้งนี้ต้องใช้คนคุมสอบซึ่งเป็น ข้าราชการ การ
อย่าง
ค่าขึ้นครั้นขึ้น ปีได้ ๑๔,๐๐๐ คน เป็นเรื่องนักคิดเหมือน
กันว่าจะหาคนคุมสอบได้พอเพียง หรือ ไม่ ในแต่ละ หน่วย
สอบซึ่งคนต้องใช้หน่วยละ ๒๐๐-๓๐๐ คน อีกประการ
หนึ่งถ้าเป็นจังหวัดที่มีโรงเรียนไม่มากนักก็จะ ประ สบ ปัญหา

รายการตำรา

ตำราเรียนที่มหาวิทยาลัยได้จัดพิมพ์เสร็จแล้ว มีดังนี้ :-

ชื่อตำราและผู้เรียบเรียง	ราคา	คำสั่ง
1401 การปกครองของไทย (PS 110) ศ. ศักดิ์ ฆาสุชนรัตน์	20 บาท	3.50 บาท
1402 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (LA 108) อ. ประภาชน์ อวยชัย	10 บาท	8.00 บาท
1408 กฎหมายอาญา เล่ม 1 (LA 121, LA 122) อ. วินัย ทองลงยา	18 บาท	8.50 บาท
1404 ภาษาอังกฤษมูลฐาน 1 (EN 101) ดร. อุกม วัชรวิมลสถิตศักดิ์	20 บาท	8.50 บาท
1405 หลักการบัญชี (AC 101) ศ. ไพบุลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี	85 บาท	6.50 บาท
1406 ปรัชญาเบื้องต้น (PY 108) อ. อมร โสภณวิเศษชูวงศ์	22 บาท	8.50 บาท
1407 คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยบุคคล (LA 104) ศ. สมทบ สุวรรณสุทธิ	15 บาท	8.50 บาท
1408 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์เล่ม 1 (MA 111) อ. ธนกาญจน์ ภัทราภาณุจัน ฑ์	22 บาท	8.50 บาท
1409 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 1 (EC 108) อ. ฤทธิ์ ศิริมาศย์	10 บาท	8.00 บาท
1410 สังคมวิทยาเบื้องต้น (SO 108) ดร. บรรพต วีระสัย	10 บาท	8.50 บาท
1411 การใช้ภาษา (TH 101) อ. ประทีป วาทิกทินกร	6 บาท	9.00 บาท
1412 ประวัติศาสตร์อารยธรรมของโลก (HI 101) อ. สมบูรณ์ ธรรมครองอาคม์	16 บาท	8.50 บาท
1418 ระเบียบสังคม ประเพณี ฯ (PY 110) อ. แปลก สนธิรักษ์	5 บาท	9.00 บาท
1414 ม.ร. 90 ภาค 1 ปี 2514	2 บาท	2.50 บาท
1415 แนวการศึกษาใน ม.ร. อ. สมร, อ. วิศิษฐ์, อ. ปราโมทย์	5 บาท	2.50 บาท
1416 วิชาพลศึกษา (EP 108) อ. จรินทร์ ธาณรัตน์	12 บาท	8.50 บาท
1417 คู่มือ ป.พ.พ. ว่าด้วยบุคคล (LA 104) อ. สมฤทธิ์ รัตนดารา (หนังสืออ่านประกอบ)	5 บาท	2.50 บาท
1418 วิธีใช้ห้องสมุด (LS 108) อ. อัมพร วีรวัดิน	9 บาท	8.00 บาท
1419 ประมวลกฎหมายอาญา	12 บาท	8.50 บาท
1420 ป.พ.พ. บรรพ 1-6	28 บาท	4.50 บาท
1421 จิตวิทยาทั่วไป (PC 108) ดร. โสภ ฐกุลชัย	12 บาท	8.00 บาท
1422 อนามัยส่วนบุคคล (PE 105) อ. จรินทร์ ธาณรัตน์	14 บาท	8.50 บาท
1428 คณิตศาสตร์เบื้องต้น (MA 108) ดร. วิรุพท์ บุญสมบัติ, อ. สุนทร แสงผล	9 บาท	8.00 บาท
1424 คู่มือความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (LA 108) อ. มาโนช และอาจารย์อื่น ๆ (หนังสืออ่านประกอบ)	5 บาท	2.50 บาท
1425 ลักษณะภาษาไทย (TH 101) ดร. บรรจบ พันธเมธา	14 บาท	8.50 บาท
1426 กฎหมายอาญา เล่ม 2 (LA 122, LA 121) อ. ส่งา สันะสมิต	16 บาท	8.50 บาท
1427 คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยทรัพย์ (LA 105) อ. บุญญติ สุชีวะ	22 บาท	8.50 บาท
1428 แคลคูลัสและเรขาคณิตวิเคราะห์ เล่ม 2 (MA 112) อ. ธนกาญจน์ ฯ	22 บาท	8.50 บาท
1429 สังคัตินิยม (MU 108) อ. สุรัตน์ วรางค์รัตน์	12 บาท	8.00 บาท
1480 ภาษากฎหมายไทย (TH 101) อ. ธาณินทร์ กวีชัยเชียร (หนังสืออ่านนอกเวลา)	14 บาท	8.50 บาท
1481 87 ปีแห่งการปฏิบัติ (PS 110) สว่าง ลานเหลือ	80 บาท	4.50 บาท
1482 หลักเศรษฐศาสตร์ (EC 108) อ. อัมพร วิจิตรพันธ์	82 บาท	4.50 บาท
1488 ภาษาอังกฤษมูลฐาน 2 (EN 102) ดร. อุกม วัชรวิมลสถิตศักดิ์	25 บาท	4.50 บาท
1484 คีลาจารึกสุโขทัย หลักที่ 1 (TH 102) ศ. ฉ่ำ ทองคำวรรณ (หนังสืออ่านนอกเวลา)	4 บาท	2.50 บาท
1485 ม.ร. 90 ภาค 2 ปี 2514	2 บาท	2.50 บาท
1486 คู่มือปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป (BI 111) อ. นพพร คำรังศิริ (หนังสืออ่านประกอบ)	20 บาท	8.50 บาท
1487 คณิตศาสตร์เบื้องต้น เล่ม 2 (MA 108) ดร. วิรุพท์, อ. สุนทร	9 บาท	8.00 บาท
1488 คู่มือ ป.พ.พ. ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (LA 106) อ. รังสรรค์ แสงสุข (หนังสืออ่านประกอบ)	6 บาท	2.50 บาท
1440 ตรรกวิทยา (PY 105) อ. อมร โสภณวิเศษชูวงศ์	18 บาท	8.50 บาท
1448 คำอธิบาย ป.พ.พ. ว่าด้วยนิติกรรมและสัญญา (LA 106) อ. บันโน สุขธรรมณี	84 บาท	8.50 บาท
1446 ประวัติศาสตร์ไทย (HI 221) อ. ณรงค์ พ่วงพิศ	25 บาท	8.50 บาท

ตำราที่มหาวิทยาลัยจัดพิมพ์ แต่ยังไม่พิมพ์เสร็จ มีดังนี้ :-

ชื่อตำราและผู้เรียบเรียง	ราคา	คำสั่ง
1489 รัฐศาสตร์เบื้องต้น (PS 108) ดร. บรรพต วีระสัย	บาท	บาท
1441 การเขียนและการพูด (TH 248) ดร. สิทธา, อ. นิตยา, อ. สาลี	บาท	บาท
1442 ตัวอย่างการพูดในที่ชุมนุมชน (TH 248) อ. ประทีป วาทิกทินกร (หนังสืออ่านประกอบ)	20 บาท	8.50 บาท
1444 รัฐกิจเบื้องต้น (GM 108)	บาท	บาท
1445 วิทยาศาสตร์เบื้องต้น (SC 108)	บาท	บาท
1447 Les exercices: Le Français fondamental เล่ม 1 (FR 101) ดร. สิทธา	บาท	บาท
1448 Tes exercices: Le Français fondamental เล่ม 2 (FR 102) ดร. สิทธา	บาท	บาท
1449 Les exercices correctifs des fautes communes aux élèves thai	บาท	บาท

รายการคำรา (ต่อจากหน้า ๕)

(FR 111 & FR 112) ทว. สิทธิธา อ. บุณ,

อ. อรพจน์ อุชลิค	บาท	บาท
1460 บรรณารักษศาสตร์เบื้องต้น อ. นนทนา เผือกผ่อง	บาท	บาท
คำราทมหาวิทยาลัยจัดซื้อมาจำหน่าย มีดังนี้ :-	ราคา	ค่าส่ง
ลิลิตพระพอ (TH 102) กระทรวงศึกษาธิการ (หนังสืออ่านนอกเวลา)	4.60 บาท	2.50 บาท
คำราภาษาฝรั่งเศส		
Voix et Images de France เล่ม 1. (FR 101 & FR 102)	60 บาท	4.50 บาท
Le Français et la Vie เล่ม 1 (FR 111 & TR 112)	50 บาท	4.50 บาท
หนังสืออ่านนอกเวลาสำหรับภาษาฝรั่งเศส		
Hector Malot: Sans famille (Hachette) (FR 111) (หนังสืออ่านนอกเวลา)	11 บาท	2.50 บาท
Jules Verne Le Tour du Monde en 80 jours (Hachette) (FR 112) (หนังสืออ่านนอกเวลา)	11 บาท	2.50 บาท
หมายเหตุ "หนังสืออ่านประกอบ" หมายถึงหนังสือที่บัณฑิตศึกษาใช้อ่านเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในกระบวนวิชาชั้น ๆ		
"หนังสืออ่านนอกเวลา" หมายถึงหนังสือที่บัณฑิตศึกษา ต้องอ่าน โดยนับเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนวิชาชั้น ๆ		

ม.ร. ชีแจง เคลินิวส์ (ต่อจากหน้า ๕)

เรื่องไม่มีที่พึดแถมอีก ในที่สุดการสอบในหัวเมืองก็ คงจะให้ประโยชน์ในทางประหยัดได้จริงๆ สำหรับ ผู้อยู่ในจังหวัดที่เป็นสนามสอบเท่านั้นเอง นักศึกษา ที่ต้องเดินทางจากจังหวัดอื่นก็จะพูดว่าไม่ยุติธรรม ควรไป จัดสอบที่จังหวัดของเขาบ้าง สนามสอบก็จะต้องมีหลาย ๆ จังหวัดหรืออาจถึง ๗๐ จังหวัดก็ได้จึงเป็นเรื่องยากที่มหาวิทยาลัยจะสนองความต้องการของทุกคนและทุกฝ่ายให้เป็น ที่พอใจได้

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

๑๓๓.

สรุปกิจกรรม อศมร. ภาคแรก

ในภาคการศึกษาแรกที่ผ่านมานี้ แม้จะเข้ามา รับงานในระยะเวลานั้นสั้น กระบวนการกลาง อศมร. และ แผนกต่าง ๆ ก็ได้เสนอผลงานเพื่อความบันเทิงและ เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยหลายประการ กิจ- กรรมต่าง ๆ ที่ได้จัดขึ้นล้วนนั้นพอสรุปได้ดังนี้

งานส่วนกลาง กรรมการ อศมร. ได้จัดงาน "วันไหว้ครู" เมื่อ ๑๔ ต.ค. ๑๔ และ "วันลอย กระทง" เมื่อ ๒ พ.ย. ๑๔ ทั้งสองงานได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความร่วมมือสนับสนุน จากนักศึกษาทั่วไปเป็นอย่างดี เป็นที่น่าเสียดาย อย่างยิ่งว่า งาน "วันปีใหม่" ซึ่งทางกรรมการอศมร. ได้เตรียมวางแผนจะจัดใหม่ให้พราวนั้น มีอันต้องงด เนื่องจากสถานการณ์บ้านเมืองไม่อำนวย อย่างไรก็ตามเชื่อว่านักศึกษาคงเข้าใจและเห็นความจำเป็นใน การที่ต้องจัดงานนี้

แผนกวลเลย์บอล ได้ส่งทีมชายเข้าแข่งขัน วอลเลย์บอลอุดมศึกษา ผลของการแข่งขันปรากฏว่า ทีมของเราได้อันดับที่สาม นับว่าไม่เลวนักเพราะเป็น การส่งเข้าแข่งขันครั้งแรก อย่างไรก็ตามทีมของเราสามารถ ครองโล่ห์ของสมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้ ด้วยการชนะทีมธรรมศาสตร์ ๓ เซ็ทรวด เมื่อวันที่ ๕ พ.ย. ๑๔ การแข่งขันครั้งนั้นเป็นการกุศลเก็บเงิน บำรุงสมาคมฯ

แผนกฟุตบอล เนื่องจากนโยบายของแผนก มุ่งที่จะสร้างนักฟุตบอลใหม่ ๆ ของเราเอง มากกว่า ที่จะรวมนักฟุตบอลชาวมุสลิมแล้ว ดังนั้นเมื่อเราเข้า แข่งขันฟุตบอลอุดมศึกษา จึงต้องทกรอบอย่างน่า เสียดาย เพราะปราชัยสองครั้งติด ๆ กันแก่ทีม วศ.

บางเสน และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าฯ อย่างไม่กีดทางแผนกเชื้อ เป็น อย่างยิ่งว่า เมื่อนัก- ฟุตบอลที่เราสร้างขึ้นมาได้มี ประสบการณ์และความเจน สวมมากขึ้นมา ทีม ม.ร. ก็คงจะเด่นชัดขึ้นอย่างแน่นอน อีกประการหนึ่งนักฟุตบอลที่ชาวมุสลิมแล้ว เราก็ยังมี เกมส์ให้เล่นอีก ทีมหนึ่ง ถ้าหากเพื่อเป็นแรงจูงใจ สำหรับทีมรุ่นน้องและเพื่อจะแข่งขันกีฬาประเพณีใน โอกาสต่อไป

แผนกดนตรี วงดนตรี อศมร. แม้จะเพิ่งออก แสดงเป็นครั้งแรก แต่ได้สร้างความพอใจให้ชุมชนเป็น อย่างดี ในภาคที่แล้วออกแสดงสี่ครั้ง เป็นงานภายใน สองครั้ง คือ เมื่อ "วันไหว้ครู" และ "วันลอย กระทง" ทั้งสองครั้งสร้างความพึงพอใจให้แก่ชาว ม.ร. เป็นอย่างมาก สำหรับงานภายนอกได้ออกแสดง ที่เวทีสวนอัมพรสองครั้ง ครั้งแรกเมื่อ "วันบิษะมหา- ราช" ๒๓ ต.ค. ๑๔ ได้รับโล่ห์เป็นที่ระลึกครั้งที่ สองได้ช่วยบรรเลงในรายการกุศล (เก็บเงินบำรุง ค่ายอาสาพัฒนา) ของ วศ.พระนคร เมื่อวันที่ ๑๒ พ.ย. ๑๔ ปรากฏว่าได้รับความสนใจและคำชมเชย จากเพื่อน นักศึกษาสถาบันอื่น และ ประชาชนทั่วไป เป็นอันมาก

แผนกปาฐกถาและโต้วาที ได้จัดการโต้วาที ภายใต้ม.ร.ระหว่างนักศึกษามุสลิมและชายเมื่อ "วันไหว้ คุร" งานสำคัญของแผนกนี้ คือ โต้วาทีร่วมกับมุสลิม- โกลด์ คิมทอง จัดงาน "สัปดาห์คนรุ่นใหม่" ที่กต NB 6 ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ พ.ย. ๑๔ ในงานมีการแสดง นิทรรศการผลงานและรูปภาพของโกลด์ คิมทองและ วิทยาศาสตร์ สองบัณฑิตศึกษาศาสตร์ซึ่งต้องจบชีวิต ลงด้วยน้ำมือผู้ก่อการร้าย ในขณะที่อุทิศตนให้กับ การ ศึกษาในชนบท งานนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา และบุคลากรนอกพอสมควร เพราะได้เชิญผู้ทรง คุณวุฒิคือคุณ "คนรุ่นใหม่" จากหลายวงการมา ผลัดเปลี่ยนกันปาฐกถาและอภิปรายให้ความรู้แก่ผู้เข้า ฟัง

สำหรับสิ่งที่ชาว ม.ร. ควรจะภูมิใจอีกเรื่องก็คือ ชาว ม.ร. ๔ คนได้รับเกียรติเป็นผู้แทนชาวไทยเข้า ร่วมการแข่งขันกีฬาแหลมทอง เดือนธันวาคม ที่กรุง กัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย ชาว ม.ร. ทั้งสี่ คน คือ อาจารย์อุสน คุรุณพันธ์ และนายชูเกียรติ ไทย ใหญ่ เข้าร่วมทีมวอลเลย์บอล นายทวี แงทบทิม เข้าแข่งขันชิงอันดับ และนายพันเทพ ภักดีบุตร เข้า แข่งขันกระโดดสูง

๔ วันใน ม.ร.

"โรเออีย รวมคำแห่งรักแต่ว่าเป็นคนก็เรียนได้"

แม้เพื่อนคนหนึ่งจะพูดประโยคนี้ใส่หน้าคิดฉัน แม้ หนังสือพิมพ์จะเขียนดูถูกเสียก็อยู่ที่ควั่น ก็ไม่สามารถลบ ล้างศรัทธาที่คิดฉันมีต่อมหาวิทยาลัยรวมคำแห่งรักได้ แม้จะไม่ มีการสอบคัดเลือกเข้า แต่ทุกคนก็ทราบดีว่ากว่าจะลงทะเบียน เป็นนักศึกษาได้อย่างเต็มภาคภูมินั้น ทุกคนก็ต้อง เหนื่อยยากพอใช้ บัดนี้คิดฉันคนหนึ่งละกะที่ได้ชื่อว่าเป็น "ลูกพ่อขุนฯ" คิดฉันภูมิใจของคิดฉันก็แล้วกัน

เทอมนี้มหาวิทยาลัยเปิดเรียน ๔ เดือนเต็ม คิดฉันซึ่ง เป็นนักศึกษาภาคศึกษาศาสตร์ประเภท "มาเป็นครั้งคราว" มีโอกาสเข้าไปเรียนเพียง ๔ วันเท่านั้น แต่มันทำให้คิดฉัน ซาบซึ้ง ภูมิใจ และรัก ม.ร. ของคิดฉันมาก จนใคร่ครวญ เนื้อสันเมื่ออ่านหนังสือพิมพ์ พบคนคนหนึ่งแอบอ้างว่าเป็น ลูกพ่อขุนฯ เขียนมาลงหนังสือพิมพ์ว่า ม.ร. แห่งแล้งไม่มี น้ำดื่ม มีแต่หน้าอศมร.ราคาแพง ไม่มีห้องน้ำ คำว่าส่งข้า เป็นคน คิดฉันไม่เชื่อว่าเขจะเป็นลูกพ่อขุนฯ หรือกะ และคง ไม่เคยเข้ามาใน ม.ร. ด้วย ถ้าเป็นลูกพ่อขุนฯฯจริงจะไม่ทำ อย่างนี้เป็นอันขาด (อ้อ ม.ร. คือมหาวิทยาลัยรวมคำแห่ง ณะกะ)

วันแรกที่คิดฉันไปเรียน คือ วันอังคารที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๑๔ ซึ่งเป็นระยะที่โรงเรียนบีคภาควิศัย คิดฉันไปด้วย รถอูซุยา ๖.๑๕ น. เมื่อรถถึงสถานีบางปะอิน คิดฉันสะดุ้ง เพราะเด็กสาวคนหนึ่งในเครื่องแบบเดียวกัน กับคิดฉันยกมือ ไหว้ ขณะบีโหว่รู้สึกอายเล็กน้อย เพราะเด็กสาวคนนั้น คิดฉันสอนมาเมื่อ ๖-๗ ปีก่อน แต่เมื่อคิดฉันนึกถึงเมื่อคิดฉัน พบครูของคิดฉันท่านก็ไป ม.ร. เหมือนกัน คิดฉันก็คิดว่า ไม่มีใครแก่เกินเขียนใน ม.ร. เป็นที่รวมของบุคคลหลาย อาชีพ และอายุแตกต่างกัน ถึงหัวลำโพงคิดฉันจัดการบรรจุ อาหารลงกระเปาะ เพื่อเตรียมพร้อมที่จะผจญภัยในมหา- วิทยาลัย ซึ่งคิดฉันจะพบปัญหาอะไรก็คิดฉันไม่สามารถจะทราบ ได้ ออกมาขึ้นรถ สามแยก-ปากน้ำ มาลงที่พระโขนง ที่ บ้ายนั้น นักศึกษา ม.ร. เต็มไปหมด พอดรถแลี้ยวจอด นักศึกษาก็ขึ้นเต็มแทบจะไม่มีคนอื่นเลย เผลอคิดฉันได้ที่นั่ง คุยกับนักศึกษามุสลิมหน้าใจคนหนึ่ง เธอเป็นคนเบ็ดเตล็ด สนทนาชวนว่า

- "มาเรียนทุกวันหรือเปล่า"
- "ไม่ค่ะ เพิ่งมาวันนี้นี่วันแรก"
- "ห้องเรียนเขาเปลี่ยนใหม่ปะ"
- "โอ แอ้งจริง"
- "เคียวเรียนวิชาอะไรคะ"
- "EC 108 ค่ะ"
- "อ้อ เคียวไปคุยกับเขารักเรียนวิชา"

ดังนั้นคิดฉันจึงสบายใจ ที่จะเดินไปหาห้องเรียนได้ถูก แน่ ๆ เรวดังหน้า ม.ร. ๘.๒๕ น. ที่หน้าประตูรถแกงทอด เต็มไปหมด ใน ม.ร. เรามีฐานะเป็นนักศึกษาที่เทียบเท่ากัน หมกไม่ว่าจะนั่งแกงราคาแสน หรือนั่งรถเมย์ เมื่อถึงประตู ม.ร. ทุกคนจะต้องทิ้งรถแกงหรือฐานะว่ารวย ยากจนไว้ที่นั่น และก้าวเข้าสู่มหาวิทยาลัยรวมคำแห่ง ด้วยฐานะนักศึกษาเท่า เทียมกัน ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสและมีน้ำใจ คิดฉันรู้สึกอบอุ่น อย่างประหลาดขณะก้าวเท้าเข้าประตู ม.ร. เป็นก้าวแรก วัน นี้เอที่คิดฉันได้กลับสู่สภาพ นักเรียน ที่คิดฉันรัก และได้ผ่นอีก ครั้งหนึ่ง หลังจากได้ละทิ้งชีวิตนักเรียนมา ๘ ปีเต็ม โอ! มีช่างอยู่ และช่างจะโอ้ออกงานนี้ป เราคงไปที NB 1 ซึ่งอยู่ไกลถ้าไม่มีผู้นำคิดฉันคงไป ไม้ถูก (จึงทำให้คิดฉันต้องตัดแผนผัง ม.ร. จากข่าวรวม-

สัมภาษณ์บุคคลตัวอย่าง ของชาว ม.ร.



คราวนี้ขอเชิญชาว ม.ร. พบกับ นศ.บริหารฯ ที่ขยันขันแข็งและน่ารักมากของเรา ณ สนามสอบ ม.ร. ตึก NB1 นศ.แห่งคณะบริหารธุรกิจได้ให้ความร่วมมือตอบคำถามเพื่อลงในข่าวรวม-คำแห่ง

นศ.ผู้ก็คือ คุณสุวรรณี เนติกุล รหัสประจำตัว ๑๔๒๐๖๘๗๖ เรียนวิชาเอกบริหารทั่วไป อยู่บ้านเลขที่ ๓๔ ซอยมหาธาตุ ถนนมหาธาตุ พระนคร มีพื้นความรู้ทางด้านบริหารธุรกิจมาแล้ว

— คุณเริ่มเตรียมตัวสอบจริง ๆ ตั้งแต่เมื่อไร เริ่มดูหนังสือมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่เปิดเทอม และเริ่มดูหนังสือมากขึ้นเมื่อประมาณหนึ่งเดือนก่อนสอบ แต่ในระยะใกล้สอบจริง ๆ เกิดไม่สบายค่ะ และในขณะที่สอบนั้นก็ยังมีอาการปวดท้อง

— ใช้เวลาคุณหนังสือตอนไหน ตอน กลางคืน ค่ะ เพราะมีสมาธิดีกว่าในตอนกลางวัน

— เมื่ออ่านตำราไม่เข้าใจคุณทำอย่างไร เก็บมากับเพื่อน ๆ ที่มหาวิทยาลัยในเวลา กลางวันค่ะ แต่ไม่เคยถามอาจารย์เลย เพราะไม่มีเวลา ต้องรีบกลับบ้านไปช่วยคุณแม่ทำกับข้าว และงานบ้านอื่น ๆ แต่ได้คุยทบทวนกับเพื่อน ๆ ก็หายสงสัย

— การเรียนและการสอบไล่หนักใจวิชาอะไร หนักใจวิชา MA ๑๐๓ ทั้งตอนเรียนและตอนสอบค่ะ เพราะไม่ค่อยชอบวิชาคำนวณ เวลาเรียนฟังอาจารย์อธิบายแล้วความไม่ทัน ถ้าอาจารย์พูดอธิบายช้าลงบ้างก็พอจะตามทัน (ส่วนนศ.คนอื่น ๆ จะตามทันหรือเปล่านั้นไม่ทราบ) เวลาสอบไล่ก็ทำวิชาไม่คอยได้

— แล้วจะทำอย่างไร คิดว่าวิชาแก่ไขก็คือ ใจ จะขอ ร้องอาจารย์ให้อธิบายช้าลงส่วนตัวเองก็จะขยันให้มากขึ้น และจะเข้าเรียนในชั่วโมงที่ว่างให้สม่ำเสมอ (ที่ผ่านมา ฟังแต่ใน ชม. บรรยาย ไม่ได้เข้าฟัง ชม. วิชา)

— ถ้าทบทวนวิชาจะสู้ต่อไป หรือลาออก หรือย้ายคณะ จะเรียน วิชาอีกจนกว่าจะ ได้ค่ะ ไม่ลาออกไม่ย้ายคณะ จะขยันมาก ๆ

— ในภาค ๒ จะลงทะเบียนที่หน่วยกิตครบทั้ง ๑๘ หน่วยกิตตามที่คณะเปิดสอนค่ะ แต่ถ้าสอบตกวิชาใดในภาค ๑ ก็จะซ่อมเสียก่อน

— การสอบภาค ๑ หนักกว่าผลจะเป็นอย่างไร เข้าสอบทั้งหมด ๖ วิชาค่ะ ไม่แน่ใจว่าจะสอบได้ก็วิชา วิชาใดจะได้ G หรือไม่ก็ยังไม่แน่ วิชาที่คิดว่าได้ F แน่ ๆ ก็คือคณิตศาสตร์กับภาษาไทย สองวิชานี้ขอสอบยาก ทำไม่ค่อยได้

— คุณคิดว่า "ม.ร. ในอนาคต" ควรจะมีลักษณะอย่างไรบ้างหรืออยากให้ปรับปรุงแก้ไขอะไร ไม่ได้รับ ความสะดวกทางด้านใดบ้าง

ตามความเห็นของคุณ ใจจะได้เห็นมหาวิทยาลัยของเราปรับปรุงขึ้นนี้ค่ะ

๑. อาคารเรียนควรกันเป็น ห้องย่อย ๆ ๑ หนัก

ศึกษาราว ๔๐-๕๐ คน ใช้เรียนเวลาแบ่งกลุ่ม เพื่อให้ อาจารย์และ นศ. ได้คุ้นหน้ากัน เพราะในขณะที่อาจารย์ไม่ค่อยรู้จักนักศึกษา อยากให้อาคารเรียนเป็นตึกสูง ๆ หลายๆ ชั้น ออกแบบสวย ๆ ให้เป็นสง่าสมเป็นสถาบันอุดมศึกษา ส่วนอาคารคณะบริหารธุรกิจนั้นไม่ค่อยค่อยดี อาคารค่อนข้างบทรนเพดานคิฟส่องลงมา เวลาเปิดพัดลมก็พัดพาเอาลมร้อนลงมาด้วย อยากให้อาคารใหม่ค่ะ (ได้แน่ ๆ เพราะ ม.ร. ได้รับงบประมาณสร้างอาคารคณะบริหาร ใหม่แล้ว บ.ก.)

๒. ทางด้านการสอน เวลาอาจารย์บรรยายก็เข้าใจดี แต่จกตามไม่ทัน ส่วนโทรทัศน์เปลี่ยนภาพเร็วเกินไป

๓. ไม่อยากให้ ม.ร. ย้ายที่ตั้งไปที่อื่น เพราะที่นี้ดีแล้ว ยิ่งถ้าไปไกล ๆ นักศึกษาจะยิ่งลำบากมาก

๔. หอสมุด บริการดี มีหนังสือให้อืมมมาก แต่สถานที่คับแคบ ถึงหนังสือตอนนั้นจะมากก็ยังไม่อยากใหเพิ่มขึ้นอีกค่ะ

— มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมอสมร. อย่างไรบ้าง

แผนกต่าง ๆ ของอสมร. ที่ตั้งขึ้นในบ้นค้หมดทุกแผนก ไม่ควรลดลง แต่อยากให้เพิ่มแผนกวรรณคดีอีกแผนกหนึ่ง เพราะชอบฟังกลอน อยากให้อสมร. ปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เพื่อส่วนรวมให้มาก ๆ เพื่อสถาบันของเรา และเพื่อนักศึกษาส่วนใหญ่

— ต่อไป ม.ร. จะเปิดสอนชั้นปริญญาโท และเอก จะเรียนต่อหรือจะทำงาน

ไม่เรียนต่อค่ะ พอ จบ ปริญญาตรีแล้วจะทำงานบริษัทค่ะ

หวังว่าคุณสุวรรณี เนติกุล คงจะเป็นนักบริหารหรือนักธุรกิจที่ดี ทำคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน และสังคมที่คุณสังกัดอยู่ ชาวรามคำแหงชื่นชมในความหนักแน่นและขยันหมั่นเพียรของคุณอย่างยิ่ง

ใครคนหนึ่งบอกว่า "การศึกษาโดยไม่ขยันหมั่นเพียรนั้นอาจจะเป็นไปได้ แต่ยังไม่เคยมีใครทำได้"

อาจารย์ประธาน บุดโสภาส สัมภาษณ์
อาจารย์ธีรา นินอุทก เรียบเรียง

๕ วันใน ม.ร. (ต่อจากหน้า ๖)

คำแหง คิดไว้หน้าสมุดในวันต่อมา) ที่ NB 1 นี้ห้องเรียนกว้างมาก อาจารย์นั่งสอนหน้าห้องนักศึกษาเต็มประมาณ ๑ พันคน มองเห็นและได้ยินทั่ว เพราะมีเครื่องขยายเสียงในห้องนี้ฉันเห็นคนที่คิดนั่งรู้สึกหลายคน การสอนของอาจารย์ทำให้เราเข้าใจดีเพราะอาจารย์ทบทวน ชั่วโมงที่ผ่านมา คอบัญชีของนักศึกษาที่เขียนไปตาม แล้วบรรยายเรื่องใน ชม. วันนั้น สรุป และกล่าวถึงเนื้อหา ในชั่วโมงต่อไปออกจาก NB 1 นักศึกษาหญิงผู้มีน้ำใจของฉันได้พาฉันไปพักที่ กะหล่ำ ที่นั่นเจ้าหน้าที่กำลังห่อข้าวเพื่อส่งให้นักศึกษาต่างจังหวัด กันอย่างระมัดระวัง กองทัพที่ก่อสร้างเสร็จเตรียมจะส่งสูงท่วมศีรษะ ฉันจึงทราบทันทีว่า ตำรายังไม่ได้รับเพราะเหตุนี้ความชื่นใจของฉันก็หายไป ฉันจึงเดินเข้าไปขอรับข้าวด้วยตนเอง ก็ได้รับการต้อนรับจากอาจารย์อีกทีคนาค ความเมตตาของระหว่างอาจารย์กับนักศึกษาฝึกคัมภีร์นักเรียนกับอาจารย์สมัยเราเรียนมัธยมมากมาย

จาก NB 1 เราไปที่ห้องสมุด ที่มีประจำหน้าใจแจ่มกับร หมายเลขให้เรา ๑ คู่ ๑ แผ่น สำหรับเสียไว้กับคำที่ซึ่งต้องวางไว้ที่นั่นอีก ๑ แผ่นหมายเลขเดียวกันได้

กระเป่าเก็บไว้ เมื่ออ่าน หรือค้นคว้าเรื่องที่สนใจเสร็จแล้วเราออกมาหาตราที่เราวางไว้ ถ้าไม่มีหมายเลข เราคงสับสน หยิบคึกคึกคึก เพราะคำว้าเหมือนกัน เมื่อทางห้องสมุดบริการอย่างนี้ เราจึงสะดวกมาก ใครเคยไปที่วัดพระแก้ว (วัดพระศรีรัตนศาสดาราม) คงเคยพบวิธีการเช่นนี้มาแล้วนะคะ ในการฝากรองเท้าก่อนเข้าไปนมัสการพระแก้วมรกต

(อ่านต่อฉบับหน้า)

จันทร์ สีฟ้า
รหัส ๑๔๔ ๑๕๒๕๐

เสียงนักศึกษา (ต่อจากหน้า ๒)

ราชพฤกษ์

ชื่อเหลืองทองห้องพิลาศราชพฤกษ์ น้อมจิตทักเปรียบเป็นเช่นมีตรังฉัน หยั่งรากอยู่คุ่มมหาสถาบัน ปลูกจอมขวัญมิ้งไม้ไว้ประจำ อีกสี่ปีมีดอกออกให้เห็น คงสวยเด่นชายต้นหอมชื่นฉ่ำ เก็บฉายพ้อขุนเฒ่า พระคุณเล่า ซึ่งยากจะเอ่ยคำจามรรจา พร้อมคำขวัญร้อยเห็นไหมมีคร ให้ทุกคนตั้งใจศึกษา เท็จพ้อขุนเฒ่าเนื้อเกล้าผ้าบูชา มีปัญญาสนองคุณชาติโอกาสต่อไป ราชพฤกษ์ย่อมรักซึ่งศักดิ์ศรี สามัคคีร่วมเย็นเป็นไม้ใหญ่ สวยสตรครุ่มด้วยน้ำใจ ผลิออกไปในกระถางน้ำเงิน-ทอง ประโยชน์ ๑๕๐

ตอบปัญหาการศึกษา (ต่อจากหน้า ๑)

- พิมพ์ที่ ๑๔๐๔) — นักศึกษาผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม — ได้กล่าวถึงในหน้า ๑๔๔ และเพิ่มเติมในห้องเรียนแล้ว—คณะศึกษาศาสตร์
 - ๒. คำว่าเรียนภาษาอังกฤษ EN ๑๐๑ แบบฝึกหัดหน้า ๕ ข้อที่ ๑๘ ปรึษาเป็นเอกพจน์ แต่หน้าที่ ๒๘๐ บรรทัดที่ ๔ ปรึษาเป็นพหูพจน์ซึ่งขัดแย้งกัน— นักศึกษาผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม — ได้บอกแก้คำผิดไปแล้ว ที่ผิดเพราะข้างเรื่องทางโรงพิมพ์เขาไม่ยอมเชื่อผู้แก้หนังสือ เวลาเขาพิสูจน์อักษรหน้าแท่น—คณะศึกษาศาสตร์ หน้า ๑๑๖ บรรทัดสุดท้าย Many a เป็นพหูพจน์ แต่คำตอบหน้า ๒๘๑ บรรทัดที่ ๑๘ ปรึษา wants มี s ซึ่งเป็นรูปเอกพจน์—นักศึกษาผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม — many a มีความหมายเป็นพหูพจน์แต่คำด้วยกริยาเอกพจน์—คณะศึกษาศาสตร์ หน้า ๖๔ บรรทัดที่ ๓ หน้าคำว่า Class ควรมี article นำ—นักศึกษาผู้ไม่ประสงค์จะออกนาม — ไม่จำเป็นต้องมี เพราะหมายความว่า เขาเป็นนักเรียนที่ที่ที่สุดในชั้น (ของฉัน) ฉันอาจจะเป็นครูหรือนักเรียนในชั้นนี้ก็ได้ ถ้ามี The มีความหมายเป็นอย่างอื่น—คณะศึกษาศาสตร์
- ต้องการให้ท่าน สอบ และกล่าวถึงในใจว่า ข้อนี้ยากเกินไปหรือไม่เหมือนกันทีเดียว—นักศึกษาผู้ไม่ประสงค์

